

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๐๓๖๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๔๔๐ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๘๙๓๐ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางสรุปข้อมูลและรายละเอียดของหน่วยงานที่รับผิดชอบการพิจารณาตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามที่ได้ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) เกี่ยวกับเรื่อง ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขนิยาม "ป่า" และการปฏิรูปกฎหมายป่าไม้ของไทยเพื่อป้องกันการถูกกีดกันทางการค้าของสหภาพยุโรป
และได้ส่งเรื่อง ข้อเสนอแนะกรณีร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ขาดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อยืนยันการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เนื่องจากได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรี
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบรายงานสรุปข้อมูล
และรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งรวมถึงเรื่อง ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขนิยาม "ป่า" และการปฏิรูปกฎหมายป่าไม้ของไทยเพื่อป้องกันการถูกกีดกันทางการค้าของสหภาพยุโรป
ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเร่งรัดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแจ้งผลการพิจารณาไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยด่วน เพื่อจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ รับทราบและมอบหมายให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งรัดการดำเนินการ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ปริญญคราญ จงธรรมคุณ

(นางสาวปริญญคราญ จงธรรมคุณ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

ตารางสรุปข้อมูลและรายละเอียดของหน่วยงานที่รับผิดชอบการพิจารณาตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	วันที่ครบกำหนด
๑	ข้อเสนอแนะในการแก้ไขนิยาม “ป่า” และการปฏิรูปกฎหมายป่าไม้ของไทยเพื่อป้องกันการถูกกีดกันทางการค้าของสหภาพยุโรป	<ul style="list-style-type: none"> ● กสม. เห็นว่า นิยาม “ป่า” ตามกฎหมายป่าไม้ของไทยไม่สอดคล้องกับนิยามที่เป็นสากล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการของไทยในการส่งพืชผลทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป ● กสม. ได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อ กรม. เพื่อพิจารณามอบหมายให้ ยช. ทส. และ กษ. ดำเนินการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อศึกษาผลกระทบจากกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ๒. แก้ไขนิยาม “ป่า” ให้สอดคล้องกับนิยามสากล เพื่อป้องกันการถูกกีดกันทางการค้าจากสหภาพยุโรป ๓. รวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้จำนวน ๙ ฉบับ ให้เป็นฉบับเดียวในรูปแบบประมวลกฎหมาย เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายยาเสพติด เป็นต้น 	ทส. กต., กษ., พณ., ยช., อก, สคก. สกท. และ สสว.	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗